
sþ. 387. Fyrirspurn [197. mál]
til félagsmálaráðherra um Byggingarsjóð ríkisins og Byggingarsjóð verkamanna.

Frá Pétri Sigurðssyni.

Hvernig hafa lánveitingar úr Byggingarsjóði ríkisins og Byggingarsjóði verka-
manna skipst á milli kjördæma landsins á árunum 1972, 1973 og 1974 og hver er
upphæðin í krónutölu?

Óskað er skriflegs svars.


